

Số: 200 /CV-CĐĐVN

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những nội dung hoạt động xã hội quan trọng của tổ chức Công đoàn, trong những năm qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động CNVCLĐ ngành Điện hưởng ứng rộng khắp, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan, tổ chức ghi nhận.

Kỷ niệm 70 năm “Ngày thương binh, liệt sĩ” (27/7/1947 – 27/7/2017), Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai các nội dung hoạt động sau:

1. Tuyên truyền trong CNVCLĐ về ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những người con ưu tú đã hy sinh xương máu vì dân, vì nước; những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, vận động CNVCLĐ hưởng ứng các hoạt động bằng việc làm cụ thể để động viên, giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ, chú trọng đến người lao động, gia đình CNVCLĐ của đơn vị có công với đất nước.

2. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần như thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp đỡ... các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đơn vị phụng dưỡng, các trung tâm, tổ chức xã hội chăm sóc Thương bệnh binh tại địa phương.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị có hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ phù hợp để đạt hiệu quả cao và báo cáo với Công đoàn Điện lực Việt Nam (biểu mẫu kèm theo) trước ngày 04/8/2017, để Công đoàn Điện lực Việt Nam tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực CĐĐLVN;
- Website CĐĐVN;
- Lưu: VT, CSPL.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Khuất Quang Mậu

....., ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG
NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ 27/7/2017**

S TT	Nội dung	Kết quả thực hiện năm 2017		Ghi chú
		Số lượng	Giá trị	
1	Thăm hỏi CNVCLĐ thuộc gia đình chính sách trong ngành. - Thăm và gặp mặt gia đình liệt sĩ có con là người lao động của đơn vị - Thăm và gặp mặt người lao động của đơn vị là thương binh			
2	Thăm hỏi gia đình chính sách ở địa phương - Thăm hỏi gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách ở địa phương - Thăm và tặng quà mẹ VNAH - Xây dựng nhà tình nghĩa cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách - Thăm và tặng quà trung tâm, tổ chức chăm sóc thương bệnh binh - Các hoạt động khác			